

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ผู้เข้าประชุม

๑. นายจำรัส ไกรเทพ	ตำแหน่ง ประธานสภา
๒. นางสาวสุชาดา นาคเล็ก	ตำแหน่ง รองประธานสภา
๓. นายเสียน อัมพันประสิทธิ์	ตำแหน่ง ส.อบต.
๔. นางพรเพ็ญ สิ้นจรรยาศักดิ์	ตำแหน่ง ส.อบต.
๕. ว่าที่ร้อยหญิง ไอรดา ลีทอง	ตำแหน่ง ส.อบต.
๖. นายขำ เอี้ยวถึง	ตำแหน่ง ส.อบต.
๗. นายบัญชา พรหมวิจิตร	ตำแหน่ง ส.อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชยาเทพ สิ้นจรรยาศักดิ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๒. นายสมชาติ แซ่หลี	ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๓. นายอนันต์ คำผอม	ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน
๔. นางถนอม พลเพชร	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.ป่าแกบ่อหิน
๕. นายอัปถรรอศักดิ์ รอกเกต	ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าแกบ่อหิน
๖. นางสาววิยะดา จุลนิล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗. นางประไพ ฤทธิมาศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางสาววลัยลักษณ์ หลีหับ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๙. นายสุทธิชัย สันจิตร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางวิภารัตน์ เอี้ยวชิโป	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางสาวบุหพันธ์ ยุลสา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒. นายอภิชาติ แซ่เตียว	ตำแหน่ง นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ว่าที่ร.ต.หญิง ไอรดา ลีทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินในวันนี้ ดิฉันว่าที่ร.ต.หญิง ไอรดา ลีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน จากการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ดังกล่าวมาเพื่อพิจารณารับรองต่อไปขอขอบคุณค่ะ
นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมบ้างหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ	กระทู้ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ -ไม่มี-

<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน</p>
	<p>ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ</p>
<p>นายชยาเทพ สินจรรยาศักดิ์ นายก อบต.ป่าแก่บ่อหิน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน แต่ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแก่บ่อหิน ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าตระป้าห้วยหลอดและป่าชุมทรัพย์ (ส.ป.ก.) ที่ดินแปลงเลขที่ ๕ ระวัง ส.ป.ก. ที่ ๔๙๒๓๗๖๗๖ เนื้อที่ ๓-๒-๗๑ ไร่ จึงต้องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผมขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงครับ</p>
<p>นายอับลอรอศักดิ์ รอกัด เลขานุการสภาฯ</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในกิจการที่เป็นการ สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๑.ผู้มีสิทธิยื่นคำขอใช้ที่ดิน ผู้มีสิทธิยื่นคำขอใช้ที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่าด้วยการมอบ หมายถึงเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ดำเนินการโดยไม่หวังผล กำไร</p> <p>๒.ประเภทกิจการ และขนาดจำนวนเนื้อที่ที่ให้ใช้</p> <p>๒.๑การใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา ให้ใช้ได้ ดังนี้</p> <p>(๑)โรงเรียนระดับอนุบาล เนื้อที่ไม่เกิน ๑๒ ไร่</p> <p>กรณีหากเป็นกิจการที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่น (โดยให้ผ่านที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ ประชุมของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่ขอใช้) ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมของชุมชนหรือท้องถิ่นมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์</p> <p>๑ ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>๒ ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย</p> <p>๓ ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารเจือปน</p> <p>๔. ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือกลิ่นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>ดังนั้น จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน รับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>

<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ</p>	<p>มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย บ้างหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแกบ่อหิน และรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง</p> <p>สรุปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน มีมติเห็นชอบเห็นชอบขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแกบ่อหินและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภาฯ</p>	<p>๕.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญผู้บริหารครับ</p>
<p>นายชยาเทพ สิ้นจรูญศักดิ์ นายก อบต.ป่าแกบ่อหิน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อมีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน และรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น</p> <p>ขณะนี้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการ ชี้แจงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน จึงขอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ดังนี้</p> <p>จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๕ โครงการ ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้</p>

	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณรวม ๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๓๓๐๑๔ สายซอยท้ายซ้อน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลป่าแกบ่อหิน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ไม่ได้ดำเนินการ คืบงบประมาณเนื่องจากติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๘,๒๗๑ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลป่าแกบ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๘,๒๗๑ บาท <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเมืองสงบสุข</p> <p>โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๗๒๗,๕๐๔ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ งบประมาณดำเนินการ ๙๙,๒๒๘ บาท- โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ งบประมาณดำเนินการ ๙๙,๙๕๔ บาท- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลป่าแกบ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๓๗,๘๒๘ บาท- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ งบประมาณดำเนินการ ๑๑,๖๓๒ บาท- โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งบประมาณดำเนินการ ๑๖,๒๖๒ บาท- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณดำเนินการ ๔,๓๕๗,๖๐๐ บาท- เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณดำเนินการ ๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณดำเนินการ ๔๐,๐๐๐ บาท- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ในพื้นที่ งบประมาณดำเนินการ ๙,๐๐๐ บาท <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณรวม ๒๘๒,๒๑๔ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๗๙,๒๐๐ บาท- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน งบประมาณดำเนินการ ๙,๙๓๒ บาท- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น งบประมาณดำเนินการ ๑๗,๔๘๒ บาท- อาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่าแกบ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๑๗๕,๖๐๐ บาท
--	--

	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๒๘,๗๔๕ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">-โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรป่าแก่บ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๒๘,๗๔๕บาท <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณรวม ๓,๕๑๓,๐๘๒ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๓ - ๕ ปีงบประมาณดำเนินการ ๑๙,๙๕๐ บาท-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณดำเนินการ ๘๐๘,๕๙๗ บาท-โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณดำเนินการ ๑,๙๔๖,๘๒๔ บาท-โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ป่าแก่บ่อหินคัพ ด้านยาเสพติด งบประมาณดำเนินการ ๒๘๙,๗๙๖ บาท-โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬางบประมาณดำเนินการ ๘,๘๕๐ บาท-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา งบประมาณดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท-โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง งบประมาณดำเนินการ ๒๔๙,๙๖๑ บาท-โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ งบประมาณดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท-โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณดำเนินการ ๙๙,๘๗๒ บาท-โครงการอบรมจริยธรรมเตรียมความพร้อมรับเดือนรอมฎอน งบประมาณดำเนินการ ๑๙,๖๓๒ บาท-โครงการเมล็ดสัมพันธ์ งบประมาณดำเนินการ ๒๙,๖๐๐ บาท <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๓๒๒,๗๕๑.๖๖ บาท</p> <ul style="list-style-type: none">-โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลป่าแก่บ่อหินงบประมาณดำเนินการ ๑๐๗,๓๒๖.๖๖ บาท-โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภค งบประมาณดำเนินการ ๙,๗๗๐ บาท-โครงการท้องถิ่นน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว งบประมาณดำเนินการ ๑๙,๔๕๕ บาท-โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน งบประมาณดำเนินการ ๒๙,๘๐๐ บาท-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภในวัยรุ่น งบประมาณดำเนินการ ๙,๘๘๐ บาท-โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท-โครงการรณรงค์เพื่อการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย งบประมาณดำเนินการ ๖,๒๘๐ บาท
--	---

	<p>- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณดำเนินการ ๓๐,๒๔๐ บาท</p> <p>- กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน งบประมาณดำเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>รวม ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๒,๕๖๗.๖๖ บาท</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้ชี้แจง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินจะได้ดำเนินการประกาศ ไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน และเห็นควรให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศเพื่อให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจได้ขอตรวจดูต่อไป</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>นายจำรัส ไกรเทพ ประธานสภา</p>	<p>๕.๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย “ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญผู้บริหารครับ</p>
<p>นายชยาเทพ สินจรรยาศักดิ์ นายก อบต.ป่าแกบ่อหิน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี</p> <p>ซึ่งตามที่ กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน จำนวน ๗ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาตำบลป่าแกบ่อหินภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้บัญญัติไว้รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น</p> <p>เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี กระผมจึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสรุปตามแผนงานดังนี้</p>

<p>นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ที่ได้แถลงต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒) นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ๓) นโยบายการศึกษา ๔) นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๕) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๖) นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ๗) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้</p> <p>นโยบาย</p> <p>๑) นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลป่าแกบ่อหิน	๑๐๗,๓๒๖.๖๖
๒	โครงการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	๐
๓	โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภคน	๙,๗๗๐
๔	โครงการท้องถิ่นนำอยู่สู่สังคมสีเขียว	๑๙,๔๕๕
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๙,๘๐๐
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น	๙,๘๘๐
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐
๘	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID๑๙)/โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่	๐
๙	โครงการรณรงค์เพื่อการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๖,๒๘๐
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๒๔๐
๑๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	๐
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๐
๑๓	กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน	๑๐๐,๐๐๐
รวม		๓๒๒,๗๕๑.๖๖

๒) นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลป่าแกบ่อหิน	๘,๒๗๑
รวม		๘,๒๗๑
๓) นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็กเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๐
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๓ - ๕ ปี	๑๙,๙๕๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๐๘,๕๙๗
๔	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๙๔๖,๘๒๔
๕	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ป่าแกบ่อหินคัพ ด้าน ยาเสพติด	๒๘๙,๗๙๖
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/จัดส่งทีมเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๘,๘๕๐
๗	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๔๙,๙๖๑
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๙๙,๘๗๒
๑๑	โครงการอบรมจริยธรรมเตรียมความพร้อมรับ เดือนรอมฎอน	๑๙,๖๓๒
๑๒	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	๒๙,๖๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	๐
รวม		๓,๕๑๓,๐๘๒
๔) นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการ เทคโนโลยีการเกษตรป่าแกบ่อหิน	๒๘,๗๔๕
รวม		๒๘,๗๔๕

๕) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สต.ถ. ๓๓๐๑๔ สายซอยท้ายซ้อน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลป่าแกบ่อหิน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๐
รวม		๐
๖) นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	โครงการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์	๙๙,๒๒๘
๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๙๙,๙๕๔
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ในพื้นที่	๙,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	๐
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลป่าแกบ่อหิน	๓๗,๘๒๘
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	๑๑,๖๓๒
๗	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีตำบลป่าแกบ่อหิน	๐
๘	โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๐
๙	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๖,๒๖๒
๑๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล	๐
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๓๕๗,๖๐๐
๑๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๐๕๖,๐๐๐
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๐,๐๐๐
รวม		๕,๗๒๗,๕๐๔

๗) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี		
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณจ่าย จริง (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๐
๒	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน	๗๙,๒๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน	๐
๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน	๙,๙๓๒
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกฎหมาย	๐
๖	โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ	๐
๗	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน	๐
๗	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีท้องถิ่น	๑๗,๔๘๒
๘	อาคารเก็บพัสดุ อบต.ป่าแกบ่อหิน	๑๗๕,๖๐๐
รวม		๒๘๒,๒๑๔
นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภา	ตามที่ท่านนายกฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินแล้ว จะดำเนินการประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน และเห็นควรให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศเพื่อให้ ประชาชน หรือผู้ที่สนใจได้ขอตรวจดูต่อไป	
มติที่ประชุม	รับทราบ	
ระเบียบวาระที่ ๖ นายจรัส ไกรเทพ ประธานสภา	เรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระนี้ สมาชิกสภาท่านใด จะเสนอ เรื่องใด เชิญครับ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ	
ปิดประชุม	๑๑.๓๐ น.	

ลงชื่อ

ผู้จดยางงานการประชุม

(นายอับดุลรอศักดิ์ รอกเขต)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และรับรองว่าถูกต้องตามการ ดำเนินการประชุม ดังกล่าว

ลงชื่อ

(นายเสียน อำพันประสิทธิ์)

ประธานการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ไอรดา สีทอง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางพรเพ็ญ สิ้นจรูญศักดิ์)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินได้รับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจำรัส ไกรเทพ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน